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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                                       

ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
วันพุธ ที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  

ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ห้องประชุม ๒) อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
.............................................................  

ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายวินัย โยธาวุธ ประธานกรรมการ วินัย  โยธาวุธ  
๒ นายสายคำ ชัยชนะ กรรมการ สายคำ  ชัยชนะ   
๓ นายไสว  วงราจา กรรมการ ไสว  วงราจา  
๔ นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ กรรมการ บุญเที่ยง  วงคพ์ิใจ  
๕ นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา กรรมการและเลขานุการ ดวงเดือน  อุทธโยธา  

ผู้เขา้ร่วมการประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายโชคชัย  อุทธโยธา นิติกรชำนาญการ โชคชัย  อุทธโยธา  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น.  

  เม ื ่อถ ึงเวลาประชุม นางสาวดวงเดือน อุทธโยธา  เลขานุการคณะกรรมการสามัญ                          

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ตรวจคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตำบลศรีถ้อย ที่ลงชื่อและอยู่ในที่ประชุมและอยู่ที่ประชุมแล้ว มีกรรมการฯที่ลงชื่อและอยู่ ในที่ประชุม 

๕ คน ถือว่าครบองค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าที่ประชุม จึงแจ้งประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม                     

ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป           

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   -ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                    
   ตำบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ วันพฤหัสบด ีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นายวินัย โยธาวุธ   ได ้แจ ้งในที ่ประชุมว ่า ตามที ่ เลขานุการฯได้ส ่งรายงานการประชุม         
ประธานฯ  คณะกรรมการสามัญ ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คร ั ้งท ี ่  ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗                                  
   วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมแจ้งเชิญประชุมเมื ่อวันที ่ ๓                                        
   พฤษภาคม  ๒๕๖๗  แล้วนั ้น มีกรรมการฯ ท่านใดจะแก้ไขเปลี ่ยนแปลงหรือ                                      
   เพิ่มเติมบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ 
   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอ                                           

/แก้ไข... 
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   แก้ไข เปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาฯ      
   ดังกล่าว จึงขอมติที ่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ     
   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗                                                 
   เมื่อวันพฤหัสบด ีที่ ๑๕ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ 
    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจ รายงานประชุม 
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕  กุมภาพันธ์                             
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคะแนน ๕  เสียง ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติ  
   เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจ รายงานการ  
   ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  
   ๑๕ กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ           
   สามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๑ ประจำปี 
   พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

   -ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ  

    -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

    -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๕   เร ื ่องพิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล            
   ตำบลศร ีถ ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อ                      
   วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  

นายวินัย โยธา   ได้ร ับแจ้งจากประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย ว่าเลขานุการสภาฯได้จ ัดทำ                    
ประธานฯ  บันทึก รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญแรก ประจำปี                       
   พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร ์ที่  ๒๓ กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
    เนื่องจาก ตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ                        

   การประชุมสภาท้องถ ิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที ่แก ้ไขเพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที ่  ๒)                         

   พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดว่า“รายงานการประชุมสภาท้องถิ ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการ                        

   สามัญตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงาน การประชุม        
   ซึ ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้วอย่างน้อยสองฉบับ               

/เพื่อให้สมาชิก... 
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   เพื ่อให้สมาชิกสภาท้องถิ ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า                      
   หนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น... 
    ดังนั ้น จึงเสนอบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                   
   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื ่อวันศุกร์ ที ่  ๒๓   กุมภาพันธ์                     
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว  ให้คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาฯเพื่อพิจารณา
   ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อจะได้เสนอ ประธานสภาฯและที่ประชุมสภาฯพิจารณารับรอง ต่อไป 
   รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อยแนบวาระการประชุมนี้                       
   และได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ สรุปสาระสำคัญ ของบันทึกรายงาน  การประชุม 
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก เมื ่อวันศุกร์ ที ่ ๒๓  กุมภาพันธ์                                       
   พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป 
นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา  ได้แจ ้งสร ุปสาระสำคัญของบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล                   
กรรมการและเลขานุการฯ   ตำบลศร ีถ ้อย สม ัยประช ุมสาม ัญ สม ัย แรกประจำป ี  พ.ศ. ๒๕๖๗                             
   เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๓  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ทั้งหมด ๑๓ หน้า  สรุปสาระสำคัญ ดังนี ้
    ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -แจ้งประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
   ตำบลศรีถ้อยสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
    ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการสภาฯได้อ่านประกาศอำเภอแม่ใจ                       
   ให้ที่ประชุมทราบ 
    นายโชคชัย อุทธโยธา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย อ่านประกาศ 
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ดังนี้  
    ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื ่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                           
   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที ่สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                
   ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื ่อวันที่ ๒๔    
   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยแรก                              
   ของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันเริ่มสมัยประชุมวันที่  ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗                       
   มีกำหนดระยะ ๓๐ วันนั้น  
    ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖                                    
   และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ ของระเบียบ  
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง                                              
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
    สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ 
   สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันเริ ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม                        
   พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 
       นายสมพงษ์  รัตนประยูร 
             ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 

/ระเบียบวาระที่ ๒... 
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    ระเบียบวาระที่  ๒   เร ื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
   ตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  วันพุธ ที่  ๒๗  ธันวาคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๖ 

    มติที ่ประชุม  ที ่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                  
   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔   วันพุธ ที่ ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. 256๖ 

    ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู ้
        -ไม่มี 

    ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาพิจารณาเสร็จแล้ว 
        -ไม่มี 

    ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 
    ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติอ่ืนๆ 
      -ไม่มี 
    ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่นๆ 
     ๗.๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย มีมติกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี    
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี ้
    (๑) สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนด ๓๐ วัน                          
   วันเริ่มสมัยประชุม ๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    (๒) สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนด ๓๐ วัน                                       
   วันเริ่มสมัยประชุม ๑ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    (๓) สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนด ๓๐ วัน                                
   วันเริ่มสมัยประชุม ๑ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    ๗.๒ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๘ 
   มติ    ที่ประชุมมีมติกำหนดการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีกำหนด ๓๐ วัน วันเริ่มสมัยประชุม ๑ กุมภาพันธ์ - 
   ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ 
    ๗.๓ เรื่อง จากส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีถ้อย  
    สมาชิกสภาที่เข้าประชุมสอบถามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ                 
   ที ่เป็นความต้องการของประชาชนในพื ้นที ่ ส ่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื ้นฐาน                             
   ประกอบด้วย  
    -การซ่อมแซมฝายต้นกอก /ฝายห้วยลึก ซึ่งทั้งสองฝายมีรอยรั่วหลายจุด 
    -การวางท่อระบายน้ำจุดถนนสายบ้านทุ่งกิ่ว - หมู่ที่ ๑๑ เป็นถนนเชื่อมต่อ     
   มีจุดมุมโค้งซึ ่งเป็นทางเลี ้ยวรถแคบมาก มีอุบัติเหตุเกิดขึ ้นบ่อยต้องการให้วาง                        
   ท่อเพื่อให้ผิวการจราจรกว้างมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ขณะเลี้ยวรถล้อรถตกลงข้างทาง 
    -โครงการซ่อมสร้างลงหินคลุกถนนสายการเกษตร 
    -โครงการขยายไฟฟ้าถนน 
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    -แจ้งเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนได้รับผลกระทบจากกลิ่นกากกาแฟ      
   เนื่องจากมีประชาชนชาวสวนกาแฟบางรายได้นำกาแฟไปล้างบริเวณจุดห้วยหาญ                          
   หมู่ที่ ๑๐ บ้านผาแดง และนำกากเททิ้งลงลำห้วยแม่ใจ 
    ดาบตำรวจเทพสงวน  ปันสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ชี ้แจงที่        
   ประชุมโครงการตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้สอบถามความคืบหน้าทุกโครงการมีบรรจุ   
   อยู่ในแผนแล้วและมีบางโครงการก็มีอยู่ในเทศบัญญัติซึ่งก็มีหลายโครงการที่กองช่าง     
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้มีการสำรวจและประมาณราคาไว้แล้ว ปัญหาที่ยังไม่มีการ 
   ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณยังไม่เข้ามารวมทั้งงบประมาณไม่พอจ่าย เนื่องจาก 
   ยังมีรายจ่ายประจำที ่ยังคงไว้จ่ายในแต่ละเดือน เช่น ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ   เงินเดือน                                 
   ค่าจ้าง ฯลฯ โครงการที่ค้างอยู่นี ้อาจจะต้องมีการนำเงินสะสมออกมาใช้จ่ายไปก่อน                  
   ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ โดยคาดว่าน่าจะ                   
   ขออนุมัติเปิดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ ประมาณ เมษายน หรือต้นเดือน  
   พฤษภาคม ๒๕๖๗  
   ที่ประชุมรับทราบ 
    นายประทีป ภาชนนท์ หัวหน้าฝ่านสวัสดิการสังคม แจ้งที่ประชุมภารกิจ  
   งานของพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
    -ขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และภาคีเครือข่าย ประชาชนตำบลศรีถ้อย                             
   ที่ได้ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ห้วยหาญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านผาแดง  
    -ขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา     
   เด็กเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างวันเสาร์   
   ที่ ๒๔ -อาทิตย์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต   
   และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีถ้อย    
    -สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะโอนงบประมาณจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เศษ  ๆ                           
   เพื่อเป็นงบประมาณสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้หรือโครงการบ้านพอเพียง 
    นางราตรี  แปงคำเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง แจ้งสถานการณ์คลังเทศบาล  
   ตำบลศรีถ้อย งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ตั ้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ –                                     
   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
    นายสุรพล ร ักพันธ ์  ผ ู ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม                         
   แจ้งภารกิจงานกองสาธารณสุขฯ ดังนี้ 
    -การแก้ไขปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นของกากการล้างกาแฟซึ่งจะได้                
   มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยจะนำกากกาแฟ    
   มาใช้ประโยชน์ต่อไป  
    -การประชุมนโยบายขยะ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.     
   ช่วงบ่ายวันน้ี ขอเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม 
    -ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการ 
   แข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
   และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีถ้อย ไม่ดื่มเครื่องดื่ม                    
   ที่มีแอลกอฮอล์ ในระหว่างการแข่งขันกีฬา ตามที่หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการชุมชนได้   
   ชี้แจงมาข้างต้น 
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    นางวารุณี  ภาชนนท์ ผู ้อำนวยการกองการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์                     
   ที่ประชุม ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก                
   อายุ ๒ ขวบ กำหนดการรับสมัครจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
    นายโชคชัย อ ุทธโยธา นิต ิกร แจ้งที ่ประชุม เร ื ่อง ความคืบหน้าโครงการชล                                  
   ประทานพะเยา ที่จะก่อสร้างสถานีสูบน้ำไฟฟ้า หนองเล็งทราย ซึ่งต้องการให้เทศบาล   
   ตำบลศรีถ้อย รับโอนมอบเครื่องสูบน้ำดังกล่าว  สืบเนื่องตามที่ได้เข้าร่วมประชุมที่  
   อำเภอแม่ใจ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งที่ประชุมได้สอบถามชลประทาน 
   พะเยา เกี ่ยวกับงบประมาณที ่จะใช้จ ่ายในการดูแล การบำรุงร ักษา จะเอางบประมาณ                                      
   มาจากไหน ซึ่งชลประทานพะเยา ไม่ได้มีคำตอบชัดเจน ฉะนั้นก็ยังไม่สามารถทำบันทึก 
   ข้อตกลงหรือ MOU ได ้
    นายวินัย  โยธาวุธ รองประธานสภาฯ สอบถามแนวทางการพัฒนาหนองเล็งทราย                      
   เฟส ต่อไป เนื่องจากสภาพท่าเรือทรุดโทรมมาก รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ 
    นายสมพงษ์  ร ัตนประยูร  ประธานสภาฯ สอบถามความคืบหน้าการก่อสร้าง                                 
   อ่างเก็บน้ำห้วยหก 
    ดาบตำรวจเทพสงวน  ป ันส ุวรรณ นายกเทศมนตร ีตำบลศร ีถ ้อย                           
   ชี ้แจงแนวทางการพัฒนาหนองเล็งทราย ยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใด                      
   จะรับผิดชอบ ดังนั ้น การพัฒนาในการดูแลรักษา การซ่อมแซมท่าเรือ ก็ยัง                           
   ไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได ้
    - การก่อสร้างฝายห้วยหกหรืออ่างเก็บน้ำห้วยหก ได้ผ่านกระบวนการ  
   ขั ้นตอนต่างๆ เช ่น การประชุมประชาคม การศ ึกษาผลกระทบ ด้านต่างๆ                      
   การขออนุญาตหน่วยงานให้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
   การดำเนินการต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานนั้นๆด้วย คาดว่าประมาณ                 
   อีก ๒ ปี ข้างหน้าคงจะมีการก่อสร้างจริง 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 
นายวินัย โยธาวุธ   ได้ถามที่ประชุมว่าท่านใดมีเรื่องอื่น  ๆเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอ 

ประธานฯ  เรื่องอื่นๆอีก จึงปิดการประชุมฯ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๒๐  น. 

           

 

    (ลงชื่อ)................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

             (นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา) 

    เลขานุการคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 

 

 /(ลงชื่อ)... 
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    (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                  (นายวินัย  โยธาวุธ) 

                ประธานคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 

 

 

 

    


